

3-1-2538

## เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทยในทัศนะของภรรยา

จันทร์ เข็ญ แสงเทียนฉาย

แอนโทนี่ ประมวลรัตน์

จอห์น โนเดส

มาร์ค แวนแลนดิงแฮม

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/jdm>



Part of the [Demography, Population, and Ecology Commons](#)

---

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Demography by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact [ChulaDC@car.chula.ac.th](mailto:ChulaDC@car.chula.ac.th).

# เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทยในทัศนะของภรรยา

จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย\*

แอนโทนี ประมวลรัตน์\*\*

จอห์น โนเดล\*\*\*

มาร์ค แวนแลนลิงแฮม\*\*\*\*

## 1. คำนำ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของเชื้อ HIV และโรคเอดส์ในประเทศไทย กำลังแพร่กระจายไปสู่กลุ่มประชากรทั่วไป ซึ่งกล่าวได้ว่าขณะนี้ประชากรทุกเพศทุกวัยมีสิทธิเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคร้ายนี้ได้ทั้งสิ้น การแพร่ระบาดส่วนใหญ่เป็นการแพร่ทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะเพศสัมพันธ์กับหญิงที่มีอาชีพขายบริการ และลูกค้าของหญิงบริการทางเพศเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการระบาดในกลุ่มประชากรทั่วไป ด้วยเหตุดังนี้จึงมีการกระตุ้นเตือนให้บุคคลละเว้นพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ และให้มิเพศสัมพันธ์เฉพาะคู่ของตน รวมถึงให้รู้จักการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยด้วยการใช้ถุงยางอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มผู้ชาย อันจะช่วยยับยั้งการระบาดของโรคร้ายนี้ได้ กล่าวโดยทั่วไปเพศสัมพันธ์ของชายไทยทั้งก่อนและหลังการแต่งงานกับหญิงบริการทางเพศหรือกับหญิงอื่นที่มีใช้ภรรยาของตน เป็นเรื่องปฏิบัติกันมานานแล้วตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Knodel 1993; Boonchalaksi and Guest 1994) และโดยเฉพาะในเรื่องการเที่ยวหญิงบริการ จะพบว่าการขายบริการทางเพศได้มีพัฒนาการมาโดยตลอด ทั้งในด้านรูปแบบที่มีหลากหลายในปัจจุบัน และปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่เป็นมูลเหตุของการเพิ่มขึ้นของเพศพาณิชย์ มักถูกมองว่า เนื่องมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชนบทและเมือง จนมีส่วนผลักดันให้หญิงจำนวนหนึ่งต้องเข้าสู่วงจร

---

\*สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

\*\*สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

\*\*\*Population Studies Center, University of Michigan

\*\*\*\*Center for Studies in Demography and Ecology, University of Washington

ของเพศพหุภักดิ์เพื่อความอยู่รอดทาง เศรษฐกิจ ประกอบกับค่านิยมที่ให้ความสำคัญต่อความเจริญทางด้าน วัตถุ รวมถึงค่านิยมในความกตัญญูต่อบุพการี ทำให้หญิงอีกจำนวนหนึ่งยึดอาชีพขายบริการทางเพศ ตลอดจน การเพิ่มปริมาณมากขึ้นของนักท่องเที่ยวทำให้เกิดความต้องการบริการด้านนี้มากขึ้นไปด้วย การศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศเกือบทั้งหมด มักมุ่งศึกษาเหตุผลจูงใจในการมาเป็นหญิงบริการทาง เพศ ในขณะที่เดียวกันเมื่อเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคเอดส์ก็มักศึกษาหญิงขายบริการหรือ ศึกษายายในช่วง เภศภัทธารในฐานะประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเกี่ยวโยง เข้ากับประเด็นการใช้ถุงยาง อนามัย มีเพียงส่วนน้อยที่ศึกษาในกลุ่มชายทั่วไปซึ่ง เป็นผู้สนับสนุนโดยตรงของกิจการเพศพาณิชย์เช่นเดียว กัน นอกจากนี้ ยังไม่มีการศึกษาจากมุมมองของฝ่ายหญิงผู้อยู่ในฐานะภรรยา ซึ่งจะเป็นผู้รับผลกระทบ โดยตรงจากการเที่ยวหญิงบริการของสามี บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะตรวจสอบความคิดเห็น ของหญิงไทย ในฐานะภรรยาทั้งหลายที่มีต่อเพศสัมพันธ์ที่สามีมีให้กับหญิงบริการ หรือหญิงอื่นทั่วไป รวมถึง ตรวจสอบระดับการยอมรับของภรรยาที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศดังกล่าวของสามี ภายใต้สถานการณ์ของ โรคเอดส์ในปัจจุบัน

## 2. ระเบียบวิธีวิจัย

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคมต่อ พฤติกรรมทางเพศของชายไทย ดำเนินการโดยสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ ดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศมีความสลับซับซ้อน มาก การวิจัยเชิงคุณภาพจึง เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมที่สุดในการทำความเข้าใจพฤติกรรมดังกล่าว ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย บทสนทนาจากการสนทนากลุ่มรวม 14 กลุ่ม (ชาย 7 กลุ่ม และ หญิง 7 กลุ่ม) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2536 - กุมภาพันธ์ 2537 ในเขตกรุงเทพมหานคร และอีก 2 จังหวัดในภาคกลาง (จ.กาญจนบุรี จ.ลพบุรี) โดยแบ่งออกเป็นเขตเมือง และเขตชนบท ผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดมีสถานภาพสมรสที่แต่งงานแล้ว (มีเพียงบางรายที่ย่าหรือแยกกันอยู่) และอยู่ใน ช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี ในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จ รูป THE ETHNOGRAPH ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่สร้างขึ้นเพื่องานวิจัยเชิงคุณภาพโดยเฉพาะเข้าช่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการสร้างตารางสรุปความเห็น(Overview Grid) ซึ่งเป็นวิธีที่ใ้ควบคู่ไปกับโปรแกรม THE ETHNOGRAPH เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการสนทนา กลุ่ม(ดูรายละเอียดวิธีวิจัยเพิ่มเติมได้จาก VanLandingham et al. 1995; Knodel et al. 1990) บทสนทนาทั้งหมดผ่านการประมวลผลทุกขั้นตอน แต่ได้นำมาประกอบในบทความนี้เพียงบางประเด็นเท่านั้น

### 3. ลักษณะทางสังคมบางประการที่เอื้อต่อพฤติกรรมทางเพศของชายไทย

โครงการศึกษาอิทธิพลทางสังคมต่อพฤติกรรมทางเพศของชายไทย มีแนวคำถามหลากหลายที่นำเสนอให้กลุ่มสนทนาได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างอิสระ หลายแง่หลายมุม เกี่ยวกับพฤติกรรมของชายไทยในเรื่องเพศ ซึ่งจากการสนทนากลุ่มดังกล่าวทำให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ในการให้ความเข้าใจพื้นฐานของสภาพทางสังคมบางประการ ที่ก่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องเพศของชายไทย ซึ่งสมควรที่จะกล่าวถึง ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นของการศึกษาในครั้งนี้ต่อไป

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้พบว่า ลักษณะบางประการของสังคมไทยมีส่วนเอื้อต่อการประพฤติตนในเรื่องเที่ยวหญิงบริการของชายไทย กล่าวคือ โดยปกติทั้งหญิงและชายมักคบเพื่อนเพศเดียวกัน และการคบเพื่อนเพศเดียวกันในหมู่ผู้ชาย ก่อให้เกิดอิทธิพลภายในกลุ่มชักนำให้มีการเที่ยวหญิงบริการเกิดขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการเที่ยวดังกล่าวมักจะกระทำในลักษณะของกิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มเพื่อน การเที่ยวสถานบริการทางเพศนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการบันเทิงในกลุ่มผู้ชาย ซึ่งอาจเป็นส่วนประกอบของการสังสรรค์ระหว่างกลุ่มเพื่อน เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเปิดเผยและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชายโสด การเที่ยวหญิงบริการของชายที่ยังไม่มีภรรยาหรือมีคู่นอนประจำ จึงเป็นที่ยอมรับได้ ในขณะที่เดียวกัน ถ้าชายแต่งงานแล้วประพฤติตนเช่นเดียวกับชายโสดในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการหรือกับหญิงอื่น (ไม่ใช่หญิงบริการ) นอกเหนือจากภรรยาจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา พบว่ามีส่วนทำให้ชายมีโอกาสออกนอกบ้าน และอาจเที่ยวหญิงบริการ กล่าวคือหญิงและชายแม้เมื่อแต่งงานกันแล้ว ต่างยังคงคบเพื่อนเพศเดียวกันกับตนเองต่อไป ในสังคมไทย สามีและภรรยาส่วนใหญ่ยังไม่ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอกบ้าน เช่น สามีถูกคาดหวังให้เป็นผู้หาเลี้ยงหลักของครอบครัว ขณะที่ผู้หญิงดูแลบ้านเรือนและลูก แม้ว่าปัจจุบันบทบาทเหล่านี้ได้เริ่มเปลี่ยนไปบ้างแล้ว (Yoddumnern-Attig 1992) ข้อมูลโครงการนี้ยังคงแสดงให้เห็นถึง การแยกกันปฏิบัติหน้าที่ในสังคมนระหว่างสามีและภร่ายังคงปรากฏอยู่ การที่สามียังมีกลุ่มเพื่อนเหมือนเดิม ทำให้โอกาสการเที่ยวหญิงบริการยังคงมีอยู่ ความสนุกของการสังสรรค์ระหว่างเพื่อนชายอยู่ที่การได้พบปะกันโดยไม่มีฝ่ายภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ความสนุกนั้นอาจไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเที่ยวหญิงบริการ การนำภรรยาเข้าร่วมวงสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนเหมือนกันจะเป็นการบั่นทอนความสนุกให้ลดลง

ประทีป: ในวัยนี้ อยู่ที่จังหวัด เวลาและโอกาส

พิศกร: โอกาสที่มีอะไรบ้าง

ประทีป: ในคราวที่เราสังสรรค์กัน.. ก็คุยกันแล้วก็ชวนกันไป

แหลม: มันก็มีนะ.. เราอาจขมขมสังสรรค์ กินเลี้ยงกันหมู่เพื่อนกันก็อาจจะชวนกันไปว่าเราชวนเขา หรือว่าเขาชวนเรา ต่างคนต่างชวน ใจตรงกันก็ไป..

(ภาณุอนันต์ ชาติ เมือง, 691, 714)

พิธีกร 1: เวลาไปไหนกัน ไปด้วยกัน หรือผู้หญิงก็ไปของเขา ผู้ชายเราก็ไปของเรา  
 ศักดิ์: แยกกันไป  
 แจ้ว: มันแยกกันไป แบบว่าผู้หญิงก็ไปในกลุ่มของผู้หญิงอย่างนี้ แล้วผู้ชายก็ไปในกลุ่ม  
 ของผู้ชาย

(ลพบุรี ชาย เมือง, 574)

ไพศาล: มีสตางค์อยากไปนั่งกินตามชายน้ำ พอกินมาแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
 พิธีกร: เราพาเมียเราไปนั่งกินตามชายน้ำไม่ได้หรือ  
 ไพศาล: บ๊อ! มันจะสนุกอะไร  
 ปิติ: มันไม่สนุก  
 ขยาย: ไม่ใช่ว่าไม่รักเมียนะ แต่ว่ามันมีกรณี ไม่ใช่แบบเอาเมียไปด้วยทุกงาน..

(กาญจนบุรี ชาย ชนบท, 1609)

#### 4. พฤติกรรมทางเพศของชายโสด

เพื่อค้นหาคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของชายทั้งหลายว่า เหตุใดจึงต้องมีการไป  
 เทียวหญิงบริการ หรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงทั่วไป การศึกษานี้จึงทำการตรวจสอบการยอมรับของผู้เข้าร่วม  
 กลุ่มสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของชายไทย โดยพิจารณาถึง "ความเป็นธรรมคา" และ  
 "ความเหมาะสม" ของพฤติกรรมดังกล่าว ความเป็นธรรมคาในที่นี้ หมายถึงพฤติกรรมที่เป็นที่ประพฤติกกัน  
 โดยทั่วไป ส่วนความเหมาะสมหมายถึงพฤติกรรมที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับตามบรรทัดฐานของสังคม ความ  
 เป็นธรรมคา และความเหมาะสมเป็นหัวข้อวัดเกณฑ์ทางสังคมที่จะนำมาอธิบายว่า เหตุใดชายเป็นจำนวน  
 มากจึงมีพฤติกรรมทางเพศดังกล่าว

การศึกษานี้ให้ข้อค้นพบที่ชัดเจนว่า พฤติกรรมทางเพศของชายโสดว่าด้วยการเที่ยวหญิง  
 บริการ นับว่าเป็นเรื่องธรรมคา และยอมรับได้ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่ว่าผู้ชายจะมีความต้องการทางเพศ  
 สูงโดยธรรมชาติ และจำเป็นต้องมีการปลดปล่อยความต้องการดังกล่าว ประกอบกับชายโสดเป็นผู้ที่ยังไม่มี  
 ภาระทางครอบครัวต้องรับผิดชอบ การเที่ยวหญิงบริการจึงไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ อย่างไรก็ตาม การ  
 สนทนากลุ่มให้ข้อสรุปที่สำคัญว่า กลุ่มเพื่อนของบรรดาชายโสดทั้งหลายมีส่วนชักนำหรือผลักดันทั้งทางตรง  
 และทางอ้อมให้เพื่อนไปเที่ยวหญิงบริการด้วยกัน มีข้อสังเกตว่า ผู้ชายที่ไปสถานบริการทางเพศกับกลุ่ม  
 เพื่อน มิได้หมายความว่าจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการเสมอไป ชายบางคนไปกับเพื่อนเพื่อสังสรรค์  
 เพื่อความเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเท่านั้น โดยเป็นการสังสรรค์กันต่อแต่ไม่มีการใช้บริการทางเพศ นอก  
 เนื่องจากการเที่ยวหญิงบริการ ชายโสดอาจมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่หญิงบริการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  
 คือการที่ชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันโดยมิได้แต่งงาน การสนทนากลุ่มได้ให้ข้อคิดในเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจ

หลายประการ ประการแรก เพศสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง (ไม่ใช่หญิงบริการ) ที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาที่พึงปฏิบัติ ทั้งที่แนวโน้มของพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีเพิ่มมากขึ้นตามความเจริญสมัยใหม่ที่ชายและหญิงมีโอกาส และอิสระในการพบกันมากขึ้น ประการที่สอง ในกรณีที่ชายหญิงคู่ใดมีแผนการที่จะแต่งงานกันที่สุดในที่สุด การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้มากขึ้น ประการที่สาม จากการสนทนากลุ่มแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบของการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเพศ โดยที่เพศชายจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ เนื่องจากค่านิยมทั่วไปที่ยังยึดว่าชายไม่เสียหายกับความประพฤติเช่นนี้ ขณะที่เพศหญิงจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ทั้งนี้เนื่องจากค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของสาวโสด เมื่อหญิงโสดมีเพศสัมพันธ์กับชายคนรัก ทำให้ขาดน้ำหนักในการต่อรองให้ชายคนรักแต่งงานด้วย แม้ว่าการสนทนาภายในกลุ่มจะยังคงให้ความสำคัญกับการครองความบริสุทธิ์ของสาวโสด แต่ต่างยอมรับความจริงว่าในทางปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป สำหรับความบริสุทธิ์ของชายโสดกลุ่มสนทนาให้ความเห็นที่แน่ชัดว่ามีความเป็นไปได้น้อยมาก

พิธีกร: ถ้าผู้ชายที่ยังไม่มีครอบครัว แล้วไปเที่ยว(หญิงบริการ)..

หนึ่ง: เรื่องธรรมดา

ศิริวรรณ: มันเหมือนเป็นทางระบายออกของเขา

จิม: พูดถึงก็ไม่เสียหายอะไร ยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในครอบครัว

(กรุงเทพฯ หญิง วิชาชีพ, 644)

พิธีกร: ผู้หญิงผู้ชายได้เสียกันก่อนนี้เหมาะสมไหม

วิจิตร: ก็ไม่เหมาะสม เพราะว่า..

หน้อย: เพราะว่าผู้หญิงก็ต้องเสียหาย

ไน้: ได้กันแล้วผู้หญิงเสียเปรียบ ถ้าเขาได้กับเราก่อนแต่งงาน เกิดเขาอกใจทิ้งเราไป..

(กรุงเทพฯ หญิง สลิ้ม, 545)

พิธีกร: ผู้ชายโสดควรจะเคยนอนกับผู้หญิงมาก่อนแต่งงานไหม

ปราณี: ต้องมี มันต้องมีแน่นอน

รำเพย: ไอ้พวกนี้ต้องผ่านทุกคน จะผ่านมากผ่านน้อยแล้วแต่

พิธีกร: ที่ว่าอยู่เป็นโสด ไม่เคยไปนอนกับใครเลยมีไหม

หลายคน: ไม่มี (หัวเราะ)

สุทิพย์: พันหนึ่งจะมีสักหนึ่ง

(กาญจนบุรี หญิง ชนบท, 498)

## 5. เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของสามี

กล่าวเฉพาะความเห็นของผู้ที่เป็นภรรยาต่อพฤติกรรมทางเพศของสามีเมื่อครั้งยังเป็นชายโสดก่อนที่จะมาแต่งงานหรืออยู่กับฉันท์สามีภรรยาด้วยกัน ในประเด็นนี้จำเป็นต้องแยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี คือการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการและการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นทั่วไป กรณีแรก ส่วนมากภรรยาจะไม่ให้ความสำคัญมากนักกับการที่สามีเคยเที่ยวหญิงบริการมาก่อน ภรรยาทั้งหลายยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา ในฐานะชายโสด สามีของตนมีสิทธิที่จะประพฤติดังเช่นนั้นเพื่อความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสนองตอบความต้องการตามธรรมชาติของผู้ชาย อย่างไรก็ตามการเที่ยวหญิงบริการจนเกินขอบเขตของชายโสด อาจเป็นข้อจำกัดประการหนึ่ง ในการตัดสินใจแต่งงานจากฝ่ายหญิง การสนทนากลุ่มชี้ให้เห็นว่า ผู้หญิงอาจนำพฤติกรรมดังกล่าวของชายโสดมาประกอบในการตัดสินใจ เพราะย่อมไม่มีใครหญิงคนใดปรารถนาที่จะร่วมชีวิตกับชายนักเที่ยวโดยที่ไม่มีหลักประกันว่าจะเลิกประพฤติดังเช่นนั้นหลังแต่งงาน ในกรณีที่สอง การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น หมายถึงการที่สามีเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่อื่น เพื่อนหญิง หรือคนรู้จัก ภรรยาทั้งหลายให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอีกเช่นกันที่สามีในฐานะชายโสด อาจเคยมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นมาก่อน แต่ความสัมพันธ์ในครั้งอดีตไม่มีความสำคัญต่อชีวิตปัจจุบัน นอกเสียจากว่าความสัมพันธ์ของสามีกับหญิงอื่นในครั้งก่อนยังคงเกี่ยวเนื่องมากระทบชีวิตสมรสของตน แนวความคิดที่ได้จากการสนทนากลุ่มชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมทางเพศของสามีเมื่อยังเป็นโสดกับหญิงประเภทใดก็ตาม ภรรยาไม่นำมาเป็นข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการครองชีวิตคู่กับสามี

พิธีกร: ทำไมผู้ชายโสดถึงต้องไปเที่ยว

คู่: เขาต้องการประสบการณ์ ความรู้ทางด้านนี้ เพื่อเวลามีครอบครัวเขาจะได้รู้จัก

นิต: ซ้อมไว้ก่อน ฝึกวิทยายุทธ

คู่: เอาไว้ใช้ได้ถูก เพราะผู้หญิงส่วนมากเวลาแต่งงานไม่กล้าไอ้เรื่องบนเตียงพวกนี้ใช้ใหม่ มันอายุอยู่ ผู้ชายก็ต้องเป็นฝ่ายกระทำ..

(กาญจนบุรี หญิง ชนบท, 2352)

พิธีกร: หมายถึง(ผู้ชาย)ยังไม่แต่งงาน ยังไม่มีลูกเมีย แล้วไปเที่ยว(หญิงบริการ) เหมาะสมไหม

สมหวัง: ก็คงเหมาะสม..ก็อยากลอง แต่เราก็ไม่รู้ เพราะเราไม่มีสิทธิที่จะไปห้ามเขา เพราะเรายังไม่ได้แต่ง(งาน)กับเขา

(ลพบุรี หญิง ชนบท, 671)

- พิธีกร 2: พูดถึงความรู้สึกของภรรยา ถ้าสามีเคยนอนกับแฟนเก่ามาก่อนแต่งงานกับเรา เราจะรู้สึกอย่างไร
- แมว: แฟนเก่า แต่ปัจจุบันนี้ไม่แล้วใช้ไหม ไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรเลย ในเมื่อเขาก็บอกว่าเขาเคยผ่านมาเยอะแยะ
- ตู่: ช่างเขา ถ้าตกลงเลือกเราแล้ว ต่อไปก็ห้ามยุ่งกันอีก
- แมว: ค่ะ ในเมื่อเขาตกลงเลือกเราแล้ว
- อ้อย: ก็ไม่คิดอะไร เพราะถือว่าผ่านไปแล้ว

(ภาคจบบุรี หึง, 2658)

## 6. พฤติกรรมทางเพศของชายที่แต่งงานแล้ว และ เพศสัมพันธ์ของสามีกับหญิงบริการหรือหญิงอื่น

พฤติกรรมทางเพศของชายโสดในเรื่องการเที่ยวหญิงบริการ หรือการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงทั่วไปมักจะยุติลง เมื่อแต่งงานมีครอบครัว แต่พฤติกรรมดังกล่าวก็ยังอาจเกิดขึ้นได้อีกกับชายบางคน แม้ว่าจะมีภรรยาเป็นคู่ร่วมเพศที่ถาวรแล้วก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่จะพึงมีในสถานการณ์ที่ชายมีพฤติกรรมทางเพศนอกสมรสกับหญิงบริการ หรือกับหญิงอื่น โดยการตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น ตลอดจนความอดทนของฝ่ายภรรยาที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศดังกล่าวของสามี

เมื่อนำเอาเกณฑ์ "ความเป็นธรรมดา" และ "ความเหมาะสม" มาวัดพฤติกรรมทางเพศของชายที่แต่งงานแล้วแต่ยังคงมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ หรือหญิงอื่นใดที่มีชักรภรรยาของตน การศึกษาครั้งนี้ให้ข้อสรุปว่า พฤติกรรมดังกล่าวของชายที่แต่งงานแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ใครๆจะพึงปฏิบัติ และไม่มี ความเหมาะสมที่ชายผู้มีการแต่งงานแล้วจะประพฤติเช่นนั้น ต่อคำถามที่ว่าแล้วเหตุใดชายที่แต่งงานแล้วบางรายจึงยังนิยมการเที่ยวหญิงบริการ หรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น คำอธิบายที่ได้รับมากที่สุดจากการสนทนากลุ่ม คือผู้ชายมีความต้องการที่จะเปลี่ยนรสนชาติ จากความจำเจในเรื่องเพศที่ได้รับจากภรรยา ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าลักษณะทางสังคมในรูปแบบของกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลอย่างสำคัญในการชักนำให้ชายโสดกลายเป็นนักเที่ยวไปได้ ในทำนองเดียวกันกลุ่มเพื่อนยังคงมีบทบาทต่อพฤติกรรมทางเพศของชายที่แต่งงานแล้วเช่นกัน ธรรมเนียมในการพบปะกันเป็นครั้งคราวเนื่องในโอกาสพิเศษระหว่างเพื่อนฝูงที่ต่างมีครอบครัวกันหมดแล้ว การได้กลับมาสังสรรค์กันอีกครั้งด้วยการดื่มเหล้า รับประทานอาหารด้วยกัน มีส่วนผลักดันให้เกิดโอกาสการเที่ยวหญิงบริการได้ด้วย แม้ว่าอาจไม่มีความคิดดังกล่าวในตอนเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเพื่อนจะมีวิธีโน้มน้าวให้ชายที่ยังไม่แน่ใจว่า ควรไปเที่ยวหญิงบริการหรือไม่ ให้ยอมไปด้วยกัน โดยการกล่าวหาว่า "กลัวเมีย" และการที่ไม่เข้าร่วมกลุ่มเพื่อนเพื่อไปเที่ยวหญิงบริการ อาจก่อให้เกิดความรู้สึกโดดตัดออกจากกลุ่ม โดยนัยนี้ผู้ชายบางคนจึงยอมเข้าร่วมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อไปสถานบริการทางเพศ



พิธิกร: แล้วทำไมผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วถึงต้องไปเที่ยวหญิงบริการอีก  
 ศิริวรรณ: มันมีหลายสาเหตุนะคะ อันที่หนึ่งคือเพื่อนพาไป คือคิดเพราะเพื่อนไป  
 เราก็มองบ้าง อันที่สองเบื่อภรรยา..  
 จิม: อาจจะไม่เบื่อ แต่อยากลอง  
 ศิริวรรณ: คืออยากจะเปลี่ยนรสชาติ

(กรุงเทพฯ หญิง วิชาชีพ, 732)

ศักดิ์: ส่วนมากออกไปเที่ยวกัน นานๆที ไม่ได้ตั้งใจจะไปเที่ยวผู้หญิงเลยนะ  
 แต่ที่นี้บรรยากาศดี คือไปนั่งกินอะไรเข้าแล้ว โอกาสเหมาะมันถึงจะเที่ยว  
 (หญิงบริการ) ถ้าไม่เหมาะก็นั่งเฉยๆ.. แต่ถ้าพอกินเข้าไปแล้ว บรรยากาศมัน..  
 โอ๊ย เม..เฮ้ย เอาเสียหน่อย

(ลพบุรี ชาย เมือง, 2689)

แหลม: เพื่อนมีผลมากเลยสำหรับคนที่สองจิตสองใจ เพื่อนชวนมากๆจะไป(เที่ยวหญิง  
 บริการ)

ศักดิ์: มึงไม่ไป มึงกลัวเมีย..

แหลม: กลัวเมียเป็นคำตูดเลยนะ ไม่ยอมหรอก เรายังไม่ได้กลัวเมีย พอแห่คำนี้ออกไป  
 ไปบู๊ มันเหมือนเป็นคำสับประมาทกัน เลยต้องไป แห่ไม่ได้ตัวนี้ เป็นตัวแห่  
 ที่สำคัญที่สุด..

(กาญจนบุรี ชาย เมือง, 1417)

## 7. ความอดทน และ เจื่อนใจความอดทนต่อการมีเพศสัมพันธ์ นอกสมรสของสามี

ในสถานการณ์ที่สามีมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ หรือกับหญิงอื่น ความอดทนของภรรยาจะมี  
 เพียงใด จำเป็นต้องแยกกล่าวตามประเภทของหญิงที่สามีไปมีความสัมพันธ์ด้วย ว่าเป็นหญิงบริการ หรือ  
 หญิงอื่นที่ไม่ใช่หญิงบริการ ในกรณีของหญิงบริการ ความอดทนของภรรยาอาจมีหลายระดับ กล่าวคือ  
 ภรรยาบางคนจะยอมไม่ได้เลยที่สามีจะไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ บางคนแสดงความไม่สนใจว่าสามีจะ  
 ไปมีอะไรนอกบ้าน เช่นเที่ยวหญิงบริการ อย่างไรก็ตามภรรยาส่วนมากให้คำอธิบายว่า ถ้าสามีเที่ยว  
 เพียงบางครั้งบางครั้ง ไม่ใช้จ่ายเงินจนเกินไป หรือไม่ไปติดเชือกามโรค หรือเอดส์กลับมา ก็พอจะทน  
 กับการกระทำเช่นนั้นของสามีได้ ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่แล้วภรรยาจะไม่มีทางทราบว่า สามีได้ไปมีเพศ

สัมพันธ์กับหญิงบริการ ภรรยาบางรายอาจมีความสงสัยว่าสามีและเพื่อนของสามีได้ไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ แต่ไม่มีทางใดที่จะทราบความเป็นจริง ภรรยาบางคนไม่แสดงความสนใจในเรื่องนี้มากนัก ตราบใดที่พฤติกรรมดังกล่าวไม่ปรากฏอย่างชัดเจน

สำหรับกรณีสามีไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่หญิงบริการ ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบต่างๆ เช่น เมียน้อย คู่ขา เป็นต้น ภรรยาจะมีความอดทนน้อยกว่าความอดทนที่มีต่อหญิงบริการ ภรรยามีความคิดว่าการคบหากันระหว่างสามีกับหญิงอื่นอีกคนหนึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันได้ และความสัมพันธ์ทางเพศนั้นอาจกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ถาวรมากขึ้น เช่น อาจพัฒนาจากการมีเพศสัมพันธ์ในฐานะคนรู้จักหรือเพื่อนไปจนถึงขั้นการเป็นเมียน้อยที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูได้ เพศสัมพันธ์ของสามีกับหญิงอื่นในฐานะของเมียน้อย จัดเป็นรูปแบบที่ร้ายแรงที่สุดในทัศนะของภรรยา เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อภาวะการเงิน และ ความสุขของครอบครัวในระยะยาวซึ่งแตกต่างกับการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการที่ความสัมพันธ์มักจะยุติลงในแต่ละครั้ง เมื่อจ่ายค่าบริการ

พิธีกร: ถ้า(สามี)นานๆไปเที่ยว(หญิงบริการ)ที่ ยอมได้ไหม

ศิริวรรณ: จำยอม

จิม: ถ้าเป็นครั้งคราวก็คงไม่มีปัญหา

น้อง: ถ้าไม่กระทบกระเทือนครอบครัว น่าจะรับได้

เหม่ง: น่าจะรับได้ แต่ถ้าถึงขนาดเงินก็หมด ความรับผิดชอบก็ไม่มี อย่างนั้นอาจจะทนไม่ได้

(กรุงเทพฯ หญิง วิชาชีพ, 1357)

พิธีกร2: ปกติคนที่ เป็นภรรยาจะรู้ไหมว่าสามีไปเที่ยว

หลายคน: ไม่รู้

แฉะ: เพราะของอย่างนี้มันไม่มีร่องรอยมานี่คะ

หลายคน: (หัวเราะ)

ไข่: ผู้ชายนี้เขากลับมา เขาจะไม่ทำพิธี ไม่มีเลย

ตุ๋: จับยาก

(กาญจนบุรี หญิง เมือง, 804)

มาลาตี: จะให้เลือกระหว่าง เมียน้อยกับผู้หญิงบริการว่าจะให้ผมไป(มี)แบบไหน  
ใช่ไหม

พิธีกร2: ใช่

หลายคน: ผู้หญิงบริการ..

มาลาตี: ยอมทนได้อย่างผู้หญิงบริการ  
 แจ๊ว: อย่างเมียน้อยมันเป็นตัวเป็นตน  
 มาลาตี: อย่างเมียน้อยนี่มันเลี้ยงเป็นตัวเป็นตน มันรับผิดชอบ ออกหน้าออกตา  
 ต้องรับผิดชอบเขาทุกอย่าง

(ลพบุรี หญิง เมือง, 2498)

ความอดทน หรือการยอมทนของภรรยาต่อพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบแบบการสมรสของสามีจะมีมากน้อยเพียงใด และปฏิกิริยาโต้ตอบต่อพฤติกรรมดังกล่าวของสามีจะเป็นไปในลักษณะใด เช่น ทักท้วง ห้ามปราม ถกเถียง ทะเลาะหรือเลิกกัน ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความประพฤติของสามี ผลกระทบต่อครอบครัว และความสามารถในการแก้ปัญหาของภรรยา อย่างไรก็ตาม เมื่อประมวลเข้าด้วยกันแล้ว การยอมทนของภรรยาก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังนี้

#### ก. ความบ่อยครั้งของพฤติกรรม

เงื่อนไขเบื้องต้นที่ภรรยาส่วนมากยอมรับได้ คือ สามีเที่ยวหญิงบริการเป็นเพียงบางครั้ง บางคราว ในกรณีเช่นนี้ ภรรยาหลายรายสมัครใจที่จะไม่รับรู้พฤติกรรมดังกล่าวของสามี โดยเห็นว่าเป็น เหตุการณ์ปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อสามีมีกิจกรรมทางสังคมด้วยหน้าที่การงาน หรือกับเพื่อนฝูงที่ บางครั้งอาจรวมเอากิจกรรมการเที่ยวหญิงบริการไว้ด้วย เมื่อเสนอประเด็นความบ่อยครั้งที่สามีมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการให้พิจารณากันในกลุ่มสนทนา ปรากฏว่า ภรรยาทั้งหลายไม่อาจยอมทนได้ จะต้อง มีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งโต้ตอบฝ่ายสามี เพราะความบ่อยครั้งย่อมทำให้เกิดความเคยชิน ละเลยความ รับผิดชอบต่อครอบครัว และยังสามารถส่งผลกระทบต่อภาวะการเงินของครอบครัวด้วย เนื่องจากนำเงินที่ควร เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวไปใช้ในเรื่องการเที่ยวหญิงบริการ

พิธิกร: ผู้หญิงเรานี้ละ ถ้าแฟนเที่ยว(ผู้หญิง) นี่ถึงกับจะเลิกไหม หรือว่าจะยอมให้เที่ยว  
 รุ่งทิพย์: ก็ต้องพูดกัน ถ้าพูดไม่ฟังก็ต้องเลิก ถ้าพูดแล้วไม่เชื่อไม่ฟัง ก็ต้องเลิก  
 รำเพย: ถ้าเที่ยวประจำก็เลิกแน่  
 สุกิพย์: ก็คงจะเลิก  
 พิธิกร: ถ้านานๆเที่ยวทีละ  
 รุ่งทิพย์: ก็ต้องขอกินดูก่อน  
 พิธิกร: หรือว่าเที่ยวจนเงินทองก็ไม่มีให้ลูกให้เมีย เที่ยวผู้หญิงหมด เลิกไหม  
 รำเพย: อย่างนั้นไม่ได้ เลิกแน่ ไม่เอาแล้ว ต่างคนต่างไปดีกว่า

(กาญจนบุรี หญิง ชนบท, 1138)

### ข. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว

ความวิตกประการหนึ่งของหญิงผู้เป็นภรรยาเมื่อสามีนิยมการเที่ยวหญิงบริการ หรือไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่หญิงบริการ คือ ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวอาจได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย โดยเฉพาะถ้าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ภรรยาที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนาได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า ภรรยาจะยอมทนกับสภาพการเที่ยวเตร่ของสามีได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของครอบครัว กล่าวคือ ถ้าสามีประพฤติตน ชอบเที่ยว ใช้จ่ายเงินเพื่อความสนุกสนานทางเพศนอกบ้าน จนบกพร่องในความรับผิดชอบเรื่องการเงินในครอบครัว สวัสดิภาพทางการเงินเริ่มสั่นคลอน เป็นภาวะที่ภรรยาไม่อาจทนได้อีกต่อไป เมื่อเสนอให้กลุ่มสนทนาพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปว่า ในกรณีที่สามีไม่บกพร่องในด้านการเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตรภรรยา ภรรยาจะยอมทนให้สามีไปหาความสนุกทางเพศนอกบ้านได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ ความเห็นของภรรยาไม่ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวกัน ภรรยาบางรายยอมรับได้ และภรรยาอีกบางรายยังไม่อาจยอมรับได้ เนื่องจากเห็นว่าเงินไม่สำคัญเท่าความอบอุ่นที่สามีน่าจะมีให้กับครอบครัว มีข้อสังเกตว่า ถ้าภรรยาไม่จำเป็นต้องพึ่งสามีในทางเศรษฐกิจ หมายถึงมีงานทำด้วยตัวเอง จะแสดงความคิดเห็นในเชิงมีความอดทนต่อพฤติกรรมของสามีน้อยกว่าภรรยาที่ต้องพึ่งสามีอย่างเต็มที่ เนื่องจากภรรยาที่มีงานทำค่อนข้างมั่นคงคิดว่าสามารถพึ่งตนเอง และเลี้ยงลูกด้วยตนเองได้

พิธีกร: ถ้าเขาเลี้ยงดูเราดี แล้วเที่ยว (หญิงบริการ)

หลายคน: ก็ยอม

หน้อย: คือความรับผิดชอบในบ้านเขามี ถึงเขาจะไปอย่างนั้น เขาก็รับผิดชอบในบ้าน

สุปราณี: เงินทอง เขาก็ส่ง

พิธีกร: แล้วถ้าไม่ส่งล่ะ

สุปราณี: อย่างนี้ต้องคุยกันยาวแล้ว (หัวเราะ)

(กรุงเทพฯ หญิง สลิ้ม, 1128)

### ค. ความไม่รู้ของภรรยา

ความไม่รู้คือ เจื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ดูเหมือนภรรยาอดทนต่อพฤติกรรมทางเพศของสามีกับหญิงบริการ หรือกับหญิงอื่น ความไม่รู้ในที่นี้หมายถึงรวมถึงความไม่รู้แน่ชัดทั้งที่อาจมีความเคลือบแคลง หรือความสงสัยว่าสามีอาจมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นนอกเหนือจากตน เพียงแต่ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เพราะโดยปกติสามีจะปิดบังภรรยา เรื่องการเที่ยวหญิงบริการหรือการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น กลุ่มเพื่อนของสามีจะช่วยกันปกปิดกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางภายในกลุ่มสนทนาในประเด็นที่ว่า หญิงที่เป็นภรรยาจะมีโอกาสรู้ได้หรือไม่ อย่างไร ว่าสามีได้ไปเที่ยวหญิง

บริการ หรือไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่หญิงบริการอีกคนหนึ่ง ภรรยาส่วนมากยอมรับว่าเป็นการยากมากที่ภรรยาจะสืบหาความจริง แม้บางครั้งอาจมีเครื่องบ่งชี้ความเป็นไปได้ เช่น ความใส่ใจในครอบครัวของสามีลดลง ความไม่รู้ หรือไม่รู้แน่ชัด เนื่องจากขาดข้อมูลที่แม่นยำตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของสามีที่อาจมีกับหญิงบริการ หรือกับหญิงอื่น ทำให้ภรรยาไม่อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับสามีได้ จำต้องทนกับสถานการณ์ที่อาจคลุมเคลือต่อไป

จำเพาะ: บางทีเราก็ตามเขา ไปเที่ยวดึกๆ ตื่นๆ ไปเที่ยวพวกนั้น (หญิงบริการ) หรือเปล่า เขาก็ว่าไม่ได้ไป เขาก็กลัวเหมือนกัน เขาก็ว่าอย่างนั้นนะ เขาบอกไม่เที่ยว เราก็มัไม่รู้ละ อย่างไปตุคนตรี นักร้อง ไปกิน 2 คืนไป เขาก็บอกเขาไม่เที่ยวแบบนั้น เราก็มัไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่า

(กาญจนบุรี หญิง ชนบท, 1240)

ซีพี: รู้แต่ว่าเขาไปเที่ยว แต่ไม่รู้ว่าเขาไปนอนกับใคร

ชลดา: ก็ต้องสำรวจ

ซีพี: สำรวจก็ไม่รู้

ชลดา: เสื้อผ้ามันก็ต้องมีบ้าง

กรณีการ: มันผิดกลิ่นถ้าไปเที่ยวมา

สง่า: ถ้าเขาไม่บอกก็ไม่รู้ ใครจะมาคอยดมเสื้ออยู่หรือไง

(กรุงเทพฯ หญิง โรงงาน, 1174)

### ง. การป้องกันการติดเชื้อ

การสนทนากลุ่มในการศึกษานี้ให้ภาพที่ชัดเจนว่า สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาประการหนึ่งสำหรับภรรยาทั้งหลายที่มีต่อเพศสัมพันธ์นอกสมรสของสามีตนกับหญิงบริการ หรือกับหญิงอื่นคือ ความกลัวในการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโรคเอชไอวีส่วนมากมักจะเริ่มขึ้นเองจากผู้สนทนาในกลุ่มก่อนที่ผู้ดำเนินการสนทนาจะนำเสนอให้กลุ่มแสดงความคิดเห็น กล่าวโดยรวมภรรยาทั้งหลายที่เข้าร่วมกลุ่มการสนทนาต่างตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคเอชไอวี และมีความเห็นที่แน่ชัดว่าสามีควรมีความระมัดระวังในการป้องกันตัวเอง ด้วยการใช้อนามัยอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ ด้วยสถานการณ์ของโรคเอชไอวีในปัจจุบัน ประกอบกับการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอชไอวีที่เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทำให้คู่สามีภรรยามีการสนทนาระหว่างกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคเอชไอวี สภาพการยอมรับของภรรยาต่อกิจกรรมทางเพศของสามีที่มีกับหญิงอื่นนอกเหนือจากตนยังคงมีอยู่ เพราะมีความหวังว่าสามีจะระวังตัวเองด้วยการใช้อนามัยอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นนอกเหนือจากตน

ไข่: แต่อย่างเราก็ไม่ยากให้เที่ยวนะ กลัวเอาเอดส์มาติดเรา  
 ตู: เราก็บอกเขา  
 นิค: เขาก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วย  
 ไข่: กลัวมากเลย

(กาญจนบุรี หึง เมือง, 594)

พิธิกร: ถ้าบังเอิญไม่มีโรคเอดส์ คนที่เป็นเมีย จะห่วงแฟนเรื่องเที่ยวไหมหรือว่าไม่ห่วง  
 ไข่: มันก็ยังห่วงเหมือนกัน  
 นงลักษณ์: ไม่มีเอดส์ มันก็มีโรคอื่น  
 ห้อย: ...สมัยก่อนไม่มีโรคเอดส์ มันก็มีโรคอื่น มันก็ยังมียุ่ยนั่นแหละ  
 ไข่: หนองใน หนองในเทียมสารพัด..แต่ที่กลัวที่สุดก็เอดส์นั่นแหละ  
 (กรุงเทพฯ หึง สลัม, 2190)

#### จ. ทางเลือกเพื่อป้องกันปัญหาเมียน้อย

เป็นที่น่าสนใจที่พบว่าภรรยาส่วนมากอาจยอมให้สามีไปเที่ยวหึงบริการได้เป็นครั้งคราว เนื่องจากคิดว่า เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการที่สามีไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นในรูปแบบของเมียน้อยหรือคู่ขา ภรรยาทั้งหลายมีความเห็นว่า ผลกระทบที่จะเกิดกับครอบครัวจากหึง 2 ประเภท คือ หึงบริการ และ หึงอื่นที่ไม่ใช่หึงบริการ มีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งผู้ที่เป็นภรรยาต่างตระหนักในปัญหาข้อนี้ เมื่อให้เปรียบเทียบระหว่างเพศสัมพันธ์ชั่วคราวกับหึงบริการ กับเพศสัมพันธ์ที่ผนวกเอาความรู้สึกผูกพัน ความรู้สึกรับผิดชอบที่ต่อเนื่องในรูปแบบของเมียน้อยหรือคู่ขา มุมมองจากฝ่ายภรรยาเป็นที่ชัดเจนว่า เพศสัมพันธ์ในรูปแบบของเมียน้อยเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีภรรยาคนใดจะยอมทน เนื่องจากเมื่อเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้น ชีวิตครอบครัวจะได้รับผลกระทบมากกว่า กล่าวคือ ทุกอย่างจะถูกแบ่ง เงิน เวลา และความรู้สึกซึ่งเป็นการทำร้ายจิตใจผู้ที่เป็นภรรยา เนื่องจากเมื่ออยู่ในสภาพการมีภรรยา 2 คน สามีต้องรับผิดชอบ 2 ครอบครัวในเวลาเดียวกัน หรือยิ่งไปกว่านั้น ชีวิตสมรสกับภรรยาคนแรกอาจต้องสิ้นสุดลง

น้อง: คืออย่างของตัวเองนี่รับได้นะ การที่สามีจะไปเที่ยว โดยเฉพาะเที่ยวผู้หญิง จะยอมรับ..คิดว่าเขาไปเที่ยวเสียเงินดีกว่าไปเลี้ยงผู้หญิงเป็นัวเป็นตน คือถ้าเขาไปเที่ยวยอมรับ บอกว่า คุณละไป ไปเสียเงินนะ อย่าไปฟรี จะบอกเขา บอกว่าถ้าของฟรีนี้เดี๋ยวจิตใจไปตลอดใช้ไหม เพราะฉะนั้นไปเที่ยว นะไปได้

พิธิกร: คนอื่นคิดว่าอย่างไร

- เตือน: มันก็ตึนนะ  
 ศิริวรรณ: ไซค์อะ มันก็จบอย่างทีพี่น้องว่า  
 พวง: ก็ไม่ต้องเสีย(เงิน)ก้อนใหญ่ แล้วก็อาจจะเสียไปทั้งตัวด้วย  
 น้อง: ก็มันทำความเจ็บช้ำน้ำใจมาให้เรา ไซค์ใหม่ ถ้าเขาไปเลี้ยงใครอยู่อย่างนั้น  
 ให้เขาไปเที่ยว ถ้าเขาอยากจะทำเปลี่ยนรสนชาติก็ให้ไป

(กรุงเทพฯ หนึ่ง วิชาชีพ, 748)

อย่างไรก็ตาม ภรรยาที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนายังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการหรือกับหญิงอื่นของสามี โดยโยงเข้ากับภาวะการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในปัจจุบัน ภรรยาบางรายได้ให้ข้อคิดว่าการยอมให้สามีไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่หญิงบริการ อาจดีกว่ายอมให้สามีไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ เนื่องจากมีความเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงไม่ใช่หญิงบริการ น่าจะมีความปลอดภัยจากโรคเอดส์มากกว่า

- จิราภรณ์: ความปลอดภัยมันผิดกัน (ระหว่างหญิงบริการ และหญิงที่ไม่ใช่หญิงบริการ)  
 อย่างเมียน้อยมันดีกว่า ไม่มีโรค อย่างผู้หญิงบริการเราก็ไม่แน่ใจ...  
 มาลาตี: ถ้าพูดถึงไม่มีโรคก็ใช่... แต่ก็ไม่อยากให้ไป  
 แจ้ว: ก็มาคิดนะ เออ...อาจจะดีกว่าไปเที่ยวผู้หญิง เพราะถ้าเที่ยวอะไรพวกนี้ มันจะติดโรคเอดส์

(ลพบุรี หนึ่ง เมือง, 2513)

## 8. สรุป

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นแนวความคิดที่ค่อนข้างชัดเจนว่า ผู้ที่เป็นภรรยาขอรับการเที่ยวหญิงบริการของสามีได้มากกว่าการที่ให้สามีไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น แม้ว่าโดยข้อเท็จจริงจะไม่มีภรรยาคนใดปรารถนาให้สามีมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น(ไม่ว่าประเภทใด)นอกเหนือจากตน แต่ในทางปฏิบัติ ถ้าจำเป็นต้องเลือกระหว่างหญิงบริการกับเมียน้อย ผู้ที่เป็นภรรยาจะขอเลือกหญิงบริการ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้น สิ้นสุดลงเป็นครั้งคราวด้วยการจ่ายค่าบริการ ปราศจากความรู้สึกผูกพัน ขณะที่เพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นในรูปแบบของเมียน้อย หรือคู่ขา จะมีความรู้สึกผูกพัน และต่อเนื่องในระยะยาว จนอาจทำให้ชีวิตสมรสล่มสลายลงได้ อย่างไรก็ตาม จากการสนทนากลุ่ม ได้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจบางประการ กล่าวคือภรรยาบางรายได้เสนอความเห็นว่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคเอดส์ในปัจจุบัน การยอมให้สามีมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่หญิงบริการ อาจยอมรับได้มากกว่าการให้สามีไปเที่ยวหญิงบริการ เนื่องจากมีความ

เชื่อว่า การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่หญิงบริการมีความเสี่ยงต่อการติดโรคน้อยกว่า นับว่าเป็นแนวความคิดที่เกิดจากความตื่นตัว ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคเอดส์ ความเชื่อดังกล่าวนี้อาจจัดว่าเป็นประเด็นที่นักศึกษาเพิ่มเติมต่อไป เนื่องจากเป็นความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด การที่ชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่หญิงบริการไม่ได้หมายความว่า จะลดความเสี่ยงต่อการติดโรคลงทั้งหมด โอกาสในการติดโรคนั้นยังคงอยู่ถ้าหญิงอื่นผู้นั้นมีเพศสัมพันธ์กับชายหลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพศสัมพันธ์ของชายกับหญิงที่ไม่ใช่หญิงบริการมักเป็นเพศสัมพันธ์ที่ปราศจากการป้องกันไม่ยอมมิใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ เพราะมีความเชื่อว่าหญิงที่ไม่ใช่หญิงบริการจะมีความปลอดภัยกว่า ดังนั้นโอกาสในการติดเชื้อยังคงมีอยู่ระหว่างชายผู้เป็นสามี ภรรยา หญิงอื่นที่ไม่ใช่หญิงบริการ และชายอื่นที่หญิงผู้นั้นไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย

ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเลือกระหว่างหญิงบริการ กับหญิงอื่นในรูปแบบของเมียน้อย หรือคู่ขา ยังไม่อาจคาดล่วงหน้าได้ว่า ในอนาคตความมอดทนของผู้ที่เป็นภรรยาที่มีต่อเพศสัมพันธ์นอกกรอบการสมรสของสามีจะเป็นไปในลักษณะใด แม้ว่าจะมีสัญญาณปรากฏออกมาว่า อาจมีการยอมทนให้สามีมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่หญิงบริการได้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรค แต่ภรรยาที่เข้ากลุ่มการสนทนาในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถยอมรับสภาพการมีเมียน้อยของสามีได้ ในขณะที่เดียวกัน ภรรยาทั้งหลายต่างตระหนักถึงความเสี่ยงสูงในการติดโรคจากการเที่ยวหญิงบริการโดยไม่มี การป้องกัน แนวความคิดเดิมของภรรยาที่เคยยอมทนกับการเที่ยวหญิงบริการของสามีเพื่อเป็นทางเลือกไม่ให้สามีมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นอาจเปลี่ยนไป เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ทำให้เหล่าภรรยาตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวถ้าสามียังคงเที่ยวหญิงบริการ ความมอดทนของภรรยาต่อพฤติกรรมทางเพศของสามีกับหญิงบริการ หรือกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่หญิงบริการอาจยิ่งลดน้อยลงทั้งสองกรณี ในท้ายที่สุดแล้ว ฝ่ายภรรยาอาจจะอยู่ในภาวะแห่งความวิตกกังวลที่ไม่สามารถยอมรับทางเลือกใดได้ วิธีที่น่าจะก่อประโยชน์มากที่สุดแก่ทุกฝ่ายคือ ควรจะมีแนวทางปฏิบัติให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของสามีให้มีเพศสัมพันธ์เฉพาะคู่ของตนเอง



**บรรณานุกรม**

- Boonchalaksi, Wathinee and Philip Guest. 1994. **Prostitution in Thailand**. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University.
- Knodel, John. 1993. Prostitution in (historical) perspective. **Bangkok Post** 6-30-93.
- Knodel, John, Werasit Sittitrai and Tim Brown 1990. **Focus Group Discussions for Social Science Research: A Practical Guide with an Emphasis on the Topic of Ageing**. Michigan: Population Studies Center, University of Michigan.
- VanLandingham. Mark, John Knodel, Chanpen Saengtienchai and Anthony Pramualratana. 1995. **Friends, wives and extramarital sex in Thailand: A qualitative Study of Peer and Spousal Influence on Thai Male Extramarital Sexual Behavior and Attitudes**. Bangkok: Institute of Population Studies, Chulalongkorn University.
- Yoddumnern-Attig, Bencha. 1992. Thai family structure and organization: changing roles and duties in historical perspective. In Bencha Yoddumnern-Attig, Kerry Richter, Amara Soonthorndhada, Chanya Sethaput and Anthony Pramualratana (eds.). **Changing Role and Statuses of Women in Thailand: A Documentary Assessment**. Nakhorn Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University.